

Thanh Hóa: Tri ân đội ngũ người làm báo

19:07 19/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 18/6, tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trung ương và địa phương thông tin về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm. Tặng hoa, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).



Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.



Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trân trọng gửi tới đội ngũ Phóng viên, Nhà báo đang công tác báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Trong nhiều năm qua, ngày báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là ngày hội của những người làm báo; mà đã trở thành ngày để toàn xã hội thể hiện sự trân quý đối với nền báo chí cách mạng, với những phóng viên, nhà báo của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Thông tin về những kết quả nổi bật của tỉnh Thanh Hóa về phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm 2024, đồng chí Đỗ Trọng Hưng cho biết: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song tỉnh Thanh Hóa vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng ước đạt 11,5%, đứng thứ 3 cả nước. Quy mô nền kinh tế đứng thứ 8 cả nước. Nhiều chương trình an sinh xã hội, nhất là chăm lo người nghèo, người yếu thế được thực hiện, tạo hiệu ứng và dư luận xã hội tốt đẹp.



Toàn cảnh tại buổi gặp mặt

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ phóng viên, nhà báo các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản; đã luôn ủng hộ, đồng hành đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua. Các nhà báo, bằng ngòi bút, sự sáng tạo của mình đã phản ánh kịp thời, chân thực những diễn biến của đời sống xã hội; vừa cổ vũ, động viên những nhân tố mới, mô hình mới, vừa phê phán, nhắc nhở những việc làm chưa tốt.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng mong muốn các phóng viên, nhà báo tiếp tục lấy chữ “chân thực” làm trọng; ghi nhận, đánh giá đúng mức những gì mà Thanh Hóa đã làm được; tiếp tục phản ánh trung thực, khách quan, trên tinh thần xây dựng đối với những hạn chế còn tồn tại. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa luôn sẵn sàng tiếp thu những vấn đề mà báo chí phản ánh; để những thành quả ngày càng lớn lên, những hạn chế ngày càng ít đi, đưa Thanh Hóa phát triển sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Lê Thanh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/tinh-thanh-hoa-gap-mat-cac-co-quan-bao-chi>